

ผนวก จ. ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองมอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนภูมิภาคปฏิบัติราชการแทน
 เกี่ยวกับการสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ ฯลฯ
 แนบท้ายคำสั่งจังหวัดระยอง ที่ ๘๖๔๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓

ลำดับ	ส่วนราชการ	อำนาจหน้าที่	กฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง มติ ครม.
๗	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง	<p>๑. การอนุมัติหลักสูตรการฝึกอบรมที่ส่วนราชการเป็นผู้จัดหรือจัดร่วมกับรัฐวิสาหกิจหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือเอกชน การพิจารณาหาสถานที่เพื่อจัดฝึกอบรม และการพิจารณาอนุมัติให้เบิกค่าใช้จ่ายตามความจำเป็นและความเหมาะสมตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๔๕</p> <p>การอนุมัติหลักสูตรการฝึกอบรมที่ส่วนราชการเป็นผู้จัดหรือจัดร่วมกับรัฐวิสาหกิจหน่วยงานอื่นของรัฐหรือเอกชน การพิจารณาหาสถานที่เพื่อจัดฝึกอบรม และการพิจารณาอนุมัติ ให้เบิกค่าใช้จ่ายตามความจำเป็นและความเหมาะสมตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๔๕</p> <p>๒. การสั่งจ่ายเงินและลงนามในสัญญากู้ยืมเงินและสัญญาค้ำประกันกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการตามที่คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดอนุมัติ</p> <p>๓. สั่งจ่ายเงินกองทุนผู้สูงอายุ ตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุอนุมัติ</p> <p>๔. ลงนามในฐานะผู้ให้กู้ยืมในสัญญากู้ยืมเงินกองทุนผู้สูงอายุ และหนังสือค้ำประกันการกู้ยืมเงินกองทุนผู้สูงอายุ ประเภทการกู้ยืมรายบุคคลและประเภทเงินกู้ยืมเป็นรายกลุ่มตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุอนุมัติ</p> <p>๕. ลงนามในฐานะผู้ให้เงินอุดหนุนในสัญญารับเงินอุดหนุนจากกองทุนผู้สูงอายุ ตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุอนุมัติ</p> <p>๖. ติดตามทวงถามการชำระหนี้กับผู้กู้ยืมเงิน/ผู้ค้ำประกันตลอดจนทนายทโดยธรรม/ผู้จัดการมรดกของผู้กู้ยืมเงิน/ผู้ค้ำประกันตามสัญญากู้ยืมเงินกองทุนผู้สูงอายุ และการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>- คำสั่งสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสคนพิการและผู้สูงอายุ ที่ ๓๙๒/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๘</p> <p>- คำสั่งกรมกิจการผู้สูงอายุ ที่ ๑๖/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘</p>

ลำดับ	ส่วนราชการ	อำนาจหน้าที่	กฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง มติ ครม.
		<p>๗. บอกลีกสัญญากับผู้กู้ยืมเงิน/ผู้ค้ำประกัน ตลอดจนทายาทโดยธรรม/ผู้จัดการมรดกของผู้ กู้ยืมเงิน/ผู้ค้ำประกันตามสัญญาผู้ยืมเงินกองทุน ผู้สูงอายุ และบอกลีกสัญญา/เรียกเงินที่ค้าง ทั้งหมดจากสัญญารับเงินอุดหนุนจากกองทุน ผู้สูงอายุ</p> <p>๘. การส่งจ่ายเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตคนพิการ หลังจากคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการบริหารกองทุน หรือ คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ชีวิตคนพิการประจำจังหวัด ที่คณะอนุกรรมการ บริหารกองทุนมอบหมายได้อนุมัติแล้ว</p> <p>๙. การอนุมัติการลา และการประเมินผลการ ปฏิบัติงานของพนักงานกองทุนส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ</p> <p>๑๐. การลงนามในสัญญารับเงินอุดหนุน สัญญาผู้ยืม เงิน และสัญญาค้ำประกันกองทุนส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ</p> <p>๑๑. การกำกับ การติดตาม การเร่งรัด และการ ดำเนินคดีแพ่งเกี่ยวกับหนี้สินของกองทุน ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ</p> <p>๑๒. การดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและ การประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.๒๕๔๙ (ตาม บัญชีแนบท้ายคำสั่งกรมพัฒนาสังคม ข้อ ๒)</p> <p>๑๓. การสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอดส์และครอบครัว (อนุมัติเงินสงเคราะห์รายละไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท)</p> <p>๑๔. การสงเคราะห์เด็กในครอบครัวผู้ได้รับ ผลกระทบจากปัญหาเอดส์</p> <p>๑๕. สงเคราะห์เด็กภายในครอบครัว พ.ศ.๒๕๔๗ การดำเนินการตามระเบียบกรมพัฒนาสังคมและ สวัสดิการว่าด้วยการสงเคราะห์เด็กภายใน ครอบครัว พ.ศ.๒๕๔๗</p>	<p>- คำสั่งกรมส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตคนพิการ ที่ ๔๘๕/ ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๘ ต.ค. ๒๕๕๘</p> <p>- คำสั่ง กรมพัฒนาสังคม และ สวัสดิการ ที่ ๒๙๘/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๐</p> <p>- หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๕๒๖.๗/๑๗๓๓๖ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๓๙</p> <p>- ระเบียบกรมประชาสงเคราะห์ ว่าด้วยการสงเคราะห์เด็กภายใน ครอบครัว พ.ศ.๒๕๒๙ และที่ แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>- ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและ สวัสดิการว่าด้วยการสงเคราะห์ เด็กภายในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๔๗</p>

ลำดับ	ส่วนราชการ	อำนาจหน้าที่	กฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง มติ ครม.
		<p>๑๖.สงเคราะห์คนพิการในครอบครัวการ ดำเนินการตามระเบียบกรมพัฒนาสังคมและ สวัสดิการ ว่าด้วยการสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อย และไร้ที่พึ่ง พ.ศ.๒๕๕๒</p> <p>๑๗.การสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตาม ประเพณี รายละเอียด ๒,๐๐๐ บาท</p> <p>๑๘.เงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทาง สังคมกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๗ ดำเนินการให้ ความช่วยเหลือตามหลักการสังคมการ สงเคราะห์เฉพาะรายได้ความช่วยเหลือเป็นเงิน หรือสิ่งของได้ไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท ต่อครั้ง ต่อ ครอบครัว</p> <p>๑๙.อนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกัน งบเงิน อุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป และลงนามในสัญญารับ เงินอุดหนุนตามระเบียบกรมกิจการสตรีและ สถาบันครอบครัวว่าด้วย เงินอุดหนุน พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๒๐.ลงนามในวุฒิบัตรและบัตรประจำตัว อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ มนุษย์</p> <p>๒๑. การอนุมัติเบิกจ่ายเงินหรือสิ่งของหรือกรณี อื่น ๆ ในการสงเคราะห์ครอบครัวที่ประสบ ความเดือดร้อน ตามข้อ ๗ และข้อ ๘ แห่ง ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการว่าด้วย การสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและ ผู้ไร้ที่พึ่ง พ.ศ. ๒๕๕๒</p>	<p>- ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและ สวัสดิการ ว่าด้วยการสงเคราะห์ ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ ที่พึ่ง พ.ศ. ๒๕๕๒</p> <p>- ประกาศกระทรวงการพัฒนา สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการคุ้มครองการ ส่งเสริมและการสนับสนุนการ สงเคราะห์ในการจัดการศพตาม ประเพณี</p> <p>- ระเบียบกระทรวงการพัฒนา สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทาง สังคมกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และระเบียบกระทรวงการพัฒนา สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินอุดหนุน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทาง สังคมกรณีฉุกเฉิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐</p> <p>- ระเบียบกรมกิจการสตรีและ สถาบันครอบครัว ว่าด้วยเงิน อุดหนุน พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>- ระเบียบกระทรวงพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์ว่าด้วย อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความ มั่นคงของมนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๗</p> <p>- ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและ สวัสดิการ ว่าด้วยการสงเคราะห์ ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและ ผู้ไร้ที่พึ่ง พ.ศ. ๒๕๕๒</p> <p>- คำสั่งกรมพัฒนาสังคมและ สวัสดิการ ที่ ๘๓๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑</p>

ลำดับ	ส่วนราชการ	อำนาจหน้าที่	กฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง มติ ครม.
		<p>๒๒. อนุมัติหรือดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณอุดหนุน และงบดำเนินงานภายใต้โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด</p> <p>๒๓. อนุมัติดำเนินการและอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณทุกหมวดรายจ่ายที่จัดสรรให้แก่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด</p> <p>๒๔. การคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม</p> <p>๒๕. การลงนามในสัญญาจ้างกับผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมการจัดการสวัสดิการสังคม</p> <p>๒๖. ออกคำสั่งจ้างพนักงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม</p> <p>๒๗. ออกคำสั่งอนุญาตให้พนักงานกองทุนส่งเสริมการจัดการสวัสดิการสังคมลาออกจากราชการ</p> <p>๒๘. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมและแจ้งผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม</p> <p>๒๙. การต่อสัญญาจ้าง การแก้ไขสัญญาจ้าง การเลิกสัญญาจ้างกับพนักงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมก่อนครบกำหนดตามสัญญาจ้าง</p> <p>๓๐. การอนุมัติให้พนักงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมเดินทางไปราชการและระยะเวลาการเดินทางในราชอาณาจักร</p>	<p>- ระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชน ว่าด้วย หลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พ.ศ. ๒๕๖๑</p> <p>- คำสั่งกรมกิจการเด็กและเยาวชน ที่ ๔๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒</p> <p>- คำสั่งกรมกิจการผู้สูงอายุ ที่ ๖๐๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑</p> <p>- คำสั่งกรมกิจการผู้สูงอายุ ที่ ๔๐๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒</p> <p>- คำสั่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ที่ ๒๖๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๖ ก.พ. ๒๕๖๓ (สำหรับข้อ ๒๔ - ๓๔)</p>

ลำดับ	ส่วนราชการ	อำนาจหน้าที่	กฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง มติ ครม.
		<p>๓๑. การอนุมัติค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาของพนักงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม</p> <p>๓๒. การอนุมัติค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการของพนักงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม</p> <p>๓๓. การอนุมัติเบี้ยประชุมของพนักงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม</p> <p>๓๔. เพื่อประโยชน์แห่งทางราชการอาจสั่งให้พนักงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมไปปฏิบัติงานนอกเหนือจากเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้างได้ ซึ่งเป็นการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม</p> <p>๓๕. การฟ้องหรือถอนฟ้องคดีตามสัญญารับเงินอุดหนุน หรือสัญญากู้ยืมเงินและสัญญาค้าประกันการกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ การฟ้องหรือถอนฟ้องคดีนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการที่ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ครบถ้วนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ การประนีประนอมยอมความ การสละสิทธิหรือใช้สิทธิอุทธรณ์ ฎีกา หรือการดำเนินการเกี่ยวกับการขอให้พิจารณาคดีใหม่รวมทั้งการดำเนินการอื่นใดจนกว่าคดีจะถึงที่สุดต่อศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดี ยกเว้นการดำเนินคดีแพ่งที่ได้มอบอำนาจตามคำสั่งกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ที่ ๔๘๕/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘</p> <p>๓๖. การถอนอายัดทรัพย์สินนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ</p> <p>๓๗. การยึดหรืออายัดทรัพย์สิน การร้องขอทรัพย์ การขอเฉลี่ยทรัพย์และรับเงินส่วนแบ่ง การคัดค้านการขายทอดตลาด ตลอดจนการลงนามในเอกสาร หรือหนังสืออื่นใดที่ใช้ในกระบวนการพิจารณาคดี ในการบังคับคดี และดำเนินการอื่น</p>	<p>- คำสั่งกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ที่ ๑๑๒๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๑ มิ.ย. ๒๕๖๑ (สำหรับ ข้อ ๓๕-๓๘)</p>

ลำดับ	ส่วนราชการ	อำนาจหน้าที่	กฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง มติ ครม.
		<p>ใดที่เกี่ยวข้องกับการบังคับคดีตามคำพิพากษากรณีฟ้องคดีสัญญารับเงินอุดหนุน หรือสัญญากู้ยืมเงินและสัญญาค้ำประกันการกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ หรือนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการที่ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ครบถ้วนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ยกเว้น การอายัดทรัพย์สินที่ได้มอบอำนาจตามคำสั่งกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ที่ ๔๘๕/๒๕๕๘ ลงวันที่ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘</p> <p>๓๘. การยื่นคำขอรับชำระหนี้ การประชุมเจ้าหนี้ การประนีประนอมยอมความ การรับเงินและทำการอื่นใดที่เกี่ยวกับคดีล้มละลายของลูกหนี้ตามสัญญารับเงินอุดหนุน หรือสัญญากู้ยืมเงินและสัญญาค้ำประกันการกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ หรือนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการที่ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ครบถ้วนตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ</p>	